



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 27 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,073 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,100,959 ราย รักษาหายเพิ่ม 6,538 ราย รักษาหายสะสม 2,000,502 ราย ยังรักษาอยู่ 79,780 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย เสียชีวิตสะสม 20,677 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 90,965,123 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 260,851,317 ราย เสียชีวิต 5,205,838 ราย รักษาหาย 235,654,125 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ สหภาพยุโรป (อียู) เรียกร้องให้รัฐสมาชิกทั้ง 27 ประเทศออก "มาตรการเร่งด่วน" เพื่อสกัดโควิด-19 ที่กลับมาระบาดหนักในช่วงฤดูหนาว ขณะที่ WHO เตือนนับจากวันนี้จนถึง มี.ค. ปีหน้าอาจมีชาวยุโรปเสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มถึง 700,000 คน **บอสวานา** พบผู้ป่วยโควิดชนิดสายพันธุ์ B.1.1.529 รวม 4 ราย WHO ตั้งชื่อโควิดกลายพันธุ์ตัวใหม่เป็นภาษากรีกให้ว่า "โอไมครอน **แอฟริกาใต้** พบผู้ป่วยโควิดชนิดสายพันธุ์ B.1.1.529 รวม 22 ราย **ฮ่องกง** พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ **จีน** เมืองเซี่ยงไฮ้ ระงับการรับเที่ยวบินจากเมืองต่าง ๆ หลังพบผู้ป่วยโควิดในท้องถิ่น ขณะที่กรุงปักกิ่งปิดพื้นที่เสี่ยงโควิด **อินเดีย** สั่งทุกรัฐตรวจหาเชื้อ-คัดกรองผู้ที่มาจากแอฟริกาใต้ **สิงคโปร์** ฟิลิปปินส์ ไทยเข้าประเทศไม่ต้องกักตัว เริ่ม 14 ธ.ค. แต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. เป็นต้นไป **รัฐบาลอังกฤษ** สั่งระงับเที่ยวบินจาก 6 ชาติแอฟริกา ได้แก่ แอฟริกาใต้ นามิเบีย เลโซโท บอตสวานา เอสวาตินี และซิมบับเว เข้าประเทศ จนกว่าจะเตรียมมาตรการกักตัวคนจากประเทศเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว **นักวิจัยในซิดาโก** ชี้วัคซีนบูสเตอร์อาจสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ที่ยาวนานกว่าเดิม **เซี่ยงไฮ้** พบคนติดโควิด ยกเลิกเที่ยวบิน สั่งปิดร.ร

ประเด็นสำคัญ

1.รณรงค์ฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, infoquest, thestandard, nationtv, topnews,ช่อง 5,7,9,TNN,Thaipbs)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ได้เร่งรัดฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ห่างไกล ได้ให้ทุกพื้นที่ออกสำรวจและจัดบริการฉีดเชิงรุก และกลุ่มที่รอวัคซีน mRNA ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใน กทม. จึงให้อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และอธิบดีกรมสุขภาพจิต จัดสถานที่ฉีดวัคซีน mRNA 3 แห่ง คือ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถาบันบำราศนราดูร และรพ.ศรีธัญญา สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก หรือผู้ที่จองซื้อวัคซีนทางเลือกไว้ ส่วนผู้ที่จองวัคซีนทางเลือกในตจว.จะให้สสจ.สำรวจและจะจัดส่งวัคซีน mRNA ไปให้ ซึ่งจะเสนอ ศบค. ให้มีการเข้มงวดมาตรการ COVID Free Setting และ SHA Plus หากยังไม่ฉีดต้องไม่ให้เปิดร้าน หรือลูกค้าไม่ควรอนุญาตให้นั่งในร้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., mcot,ทีวีช่อง 7,9,TNN)

-พ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. กล่าวว่า ตามเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ได้ครอบคลุม 70% ภายในเดือนพ.ย.นี้ หลายเขตสุขภาพใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะช่วงสัปดาห์ธันวาคมฉีดวัคซีนเข็มระหว่างวันที่ 27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2564 เนื่องในวันสถาปนา สร. และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจะเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรก ให้เชิญชวนประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้มารับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่ม 608 นร. ครู อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา รวมถึงแรงงานต่างด้าว เนื่องจากข้อมูลพบว่าผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน คาดฉีดได้ถึงเป้าหมาย 100 ล้านโดส ภายในสิ้นเดือน พ.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ)

-สร.แนะนำ 4 สูตรการฉีดวัคซีนโควิด ได้แก่ การฉีดวัคซีนสูตรไขว้ การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น และ กรณีคนที่เคยติดเชื้อโควิดและรักษาหายแล้ว โดยมีแนวทาง ดังนี้ 1.ทุกจังหวัดพิจารณาฉีดวัคซีนได้ทุกสูตรที่ได้รับ การรับรองทางวิชาการแล้ว โดยต้องคำนึงปัจจัยดังนี้ วันหมดอายุของวัคซีน โดยใช้วัคซีนที่มีอายุสั้นก่อน กรณีวัคซีนไม่เพียงพอ

ติดต่อผู้ประสานงานของกรม คร. เพื่อขอรับวัคซีนเพิ่มเติมได้ 2. จัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ทั้งสัญชาติไทยและมีใช้สัญชาติไทย
3. จัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เข้ารับวัคซีนโดยเร็ว 4. การขอคืนวัคซีนที่ใกล้หมดอายุ ให้ทำหนังสือถึงกรม คร.
โดยวัคซีนต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 2 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน,)

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ์ ผอ. ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กล่าวว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนในวันนี้ เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนฉีดเข็มที่ 1 และ
เข็มที่ 2 มาก่อนล่วงหน้า โดยเป็นสูตรฉีด AZ และ pF ส่วนเข็มที่ 3 จะเป็นบูสเตอร์ โดส สำหรับผู้ที่เคยฉีด SV และ SP ครบ
2 เข็มแล้ว โดยศูนย์ฉีดฯ บางซื่อ จะแจ้งว่า วัคซีนหลักจะเป็น MD และ pF เพราะฉะนั้น เมื่อไปถึงศูนย์ฉีดฯ สามารถเลือกได้ว่า
จะรับเป็นวัคซีนยี่ห้อใด หากประสงค์จะฉีด AZ ก็สามารรถเข้าฉีดได้ที่ประตูที่ 2 โดยไม่ต้องรอคิว แต่หากใครที่ต้องการฉีด pF ให้
ใช้ประตูที่ 1 ส่วนวัคซีน MD จะให้บริการที่ประตูที่ 2, 3, และ 4

2. ผ่อนคลายدابาร์และสถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ch7, springnews, isranews,)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก 2 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 และมีมติปรับระดับสถานการณ์พื้นที่ควบคุมทั่วราชอาณาจักร ดังนี้ พื้นที่สีแดงเข้ม จากเดิม
มี 6 จังหวัด จากนี้ไม่มีแล้ว และยกเลิกเคอร์ฟิว พื้นที่สีแดงเหลือ 23 จังหวัด พื้นที่สีส้ม คงเดิม 23 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 5
จังหวัด เพิ่มเป็น 24 จังหวัด ส่วนพื้นที่สีเขียว ไม่มี พื้นที่สีฟ้าเพิ่มเป็น 7 จังหวัด กรุงเทพฯ กระทบ ฟังงา ภูเก็ต กาญจนบุรี
นนทบุรี และปทุมธานี ส่วนدابาร์ ที่ประชุมเห็นว่า การเปิดสถานบันเทิงให้ความพร้อม ไม่ต้องยึดกำหนดการเดิมคือ วันที่ 16
ม.ค. 2565 ทั้งนี้หากสถานบันเทิงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ อาจจะเปิดได้ก่อนวันที่ 16 ม.ค. 2565 และมีมติเห็นชอบปรับ
มาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ให้เหลือเพียงตรวจ ATK แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทันที ส่วนคนไทยที่
เดินทางไป ตปท. สามารถขอเอกสารรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (isranews,)

- นายกฯ และ รมว.กท. กล่าวว่า เรื่องสถานบันเทิง ก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้พิจารณาความเหมาะสมในการเปิด แต่เมื่อดู
แล้วฝ่ายแพทย์เห็นว่ายังมีปัญหาอยู่ จึงไม่อยากให้เกิดปัญหาในช่วงปีใหม่ และจะทำให้คนไม่มีความสุข หากยังไม่ทำตาม
มาตรฐาน สธ. ก็ต้องขยับออกไปก่อน รัฐบาลก็จะหาทางเยียวยาให้ ซึ่งได้เตรียมการงบประมาณเหล่านี้ ช่วยเหลือทั้ง
ผู้ประกอบการ นักแสดง นักดนตรี วันนี้ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับ สชช. ไปดูว่าจะช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้อย่างไร ส่วนกรณีพบ
สถานบันเทิงย่านราชประสงค์ เปิดให้ลูกค้านั่งดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กำหนด ได้สั่งการให้ตำรวจไปแล้วให้ตรวจให้หมด และ
จับขึ้นบัญชีสถานบันเทิงที่ละเมิดกฎหมายไว้ เมื่อไรก็ตามที่อนุญาตให้เปิดได้ ร้านเหล่านี้จะไม่ให้เปิด ส่วนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
จะต้องมีการลงโทษทางวินัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, innnews, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, 7, 9, TNN, ThaiPBS)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการผ่อนคลายให้دابาร์และสถานบันเทิงเปิดบริการ
ปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึงคือความเสี่ยง ทาง สธ. ไม่มีปัญหา อยากให้ทุกกิจการกิจกรรมเปิดได้ แต่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือ
โดยเฉพาะเรื่อง Covid Free Setting ทุกร้าน สถานที่ต่างๆ ต้องกำหนดอย่างชัดเจน ถ้าทำทั้งหมดแล้ว คิดว่าศบค.คงไม่มี
ปัญหาอะไร แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด)

- ส.ส.พรรคก้าวไกล พร้อมตัวแทนศิลปินและผู้ประกอบการอาชีพกลางคืน มายื่นฟ้องแบบกลุ่ม (Class Action) กับภาครัฐ
ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร เพื่อเรียกค่าเสียหายและการชดเชย
เยียวยากลุ่มธุรกิจบันเทิง ผู้ประกอบการร้านอาหาร ดาบาร์ และธุรกิจกลางคืน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมโรคโควิด-
19 ของรัฐบาล

3. ยาด้านไวรัสโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์,)

-ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงจัดทีมวิจัยและพัฒนาายาด้านไวรัสโควิด 19 เลือกยา โมลนูพิราเวียร์ ขณะนี้ประสบ
ความสำเร็จในการสังเคราะห์โมลนูพิราเวียร์ 2 วิธี พร้อมทั้งจะถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตให้ สธ. เพื่อพิจารณานำไปใช้

ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีประเทศไทยไม่สามารถจัดหายานี้มาใช้ได้

4. โควิด19 กลายพันธุ์แอฟริกา B.1.1.529

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (js100, springnews,)

- นายกษและรณว.กท. กล่าวว่า รับทราบรายงานความกังวลกับโควิดสายพันธุ์ B.1.1.529 จากแอฟริกาได้แล้ว ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรค และสธ. ติดตามเรื่องนี้ ย้ำห้ามเดินทางไปประเทศเหล่านี้เด็ดขาด เพื่อไม่ให้มีการนำเชื้อเข้ามาติด และต้องระวังในกลุ่มประเทศเหล่านี้ด้วย

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวถึงการพบสายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 แต่ไม่ต้องตกใจเพราะมีการถอดรหัส พบ 10 คน เจอที่บอตสวานา 3 คน ฮองกง 1 คน แอฟริกาใต้ 6 คน หากตรงนี้ก็สายพันธุ์จนเพี้ยนอาจจะทำให้เชื้อหลุดรอดจากวัคซีนที่ฉีด แต่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องนี้ แต่เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวล เพราะการเปลี่ยนของไวรัสเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้น ขณะนี้ตนกำลังเตรียมถอดรหัสพันธุกรรมและติดตามไวรัส B.1.1.529 ว่าตำแหน่ง ที่มีการกลายพันธุ์คือจุดไหน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand, workpointtoday thaiPBS)

-แอฟริกาใต้ประกาศพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ตัวใหม่ล่าสุด “B.1.1.529” ซึ่งเป็นโควิดกลายพันธุ์ที่ “ร้ายที่สุด” เท่าที่เคยพบมา หลังกลายพันธุ์ 32 ตำแหน่ง มากกว่าสายพันธุ์เดลต้าที่กลายพันธุ์ 16 ตำแหน่ง อาจหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน และแพร่ระบาดได้รวดเร็วมากกว่า 500% คาดพักตัวจากผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผู้ป่วยจากโรคเอดส์ ซึ่งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ B.1.1.529 พบการระบาดครั้งแรกที่สาธารณรัฐบอตสวานา ปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้อในบอตสวานา แอฟริกาใต้ อิสราเอล และฮองกง ยังไม่พบการระบาดในไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- องค์การอนามัยโลก (WHO) มีกำหนดประชุมวาระพิเศษในวันที่ 26 พ.ย. เพื่อหารือ เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ปี. 1.1529 พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ ด้วยหวังว่าอาจมีฤทธิ์ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา หลังพบว่ากลายพันธุ์มากกว่า 30 ตำแหน่ง ทั้งมีความเกี่ยวข้องกับการติดต่อภูมิคุ้มกัน (แอนติบอดี) ลดประสิทธิภาพวัคซีน และอาจทะลุวงเข้าสู่เซลล์ร่างกายมนุษย์จนระบาดได้ง่าย แต่ยังไม่ปรากฏกลายพันธุ์อื่นๆ จึงไม่แน่ชัดว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมของไวรัสหรือไม่

5. ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews,)

-มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง จ.เชียงใหม่ พบ นศ. ม.เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก ทำให้ทุกพื้นที่ของเชียงใหม่เสี่ยงหมด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมควบคุมโรค พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่าเป็นข่าวเก่าตั้งแต่เมื่อเดือน มี.ค.-เม.ย. 2564 ที่นำมาเผยแพร่ซ้ำ

6. คลัสเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ)

-กระบี่พบคลัสเตอร์ใหม่ ลูกเรือแพปลา กว่า 60 ราย สาธารณสุขเมืองกระบี่ เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุก 178 ราย พบผลบวกเพิ่มอีก 20 ราย สั่งปิด 3 วัน / สระแก้ว สั่งปิด รร.หลังเด็กนักเรียนและผู้ปกครองติดเชื้อ 14 ราย

7. ผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS)

-พบอีกราย สาวพนักงานขายรถจักรยานยนต์ชาวจังหวัดภูเก็ต เครียดหนัก ผมนร่วงทั้งหัว หลังฉีดวัคซีนแอสตราเป็นบูสเตอร์เข็ม 3 ระบายใช้ชีวิตลำบาก ต้องหาวิกผมมาใส่และเสียค่าใช้จ่ายรักษาเองนับหมื่น วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ผู้กองครูฝึกนักเรียนนายสิบ ฉีดซิโนแวคเข็มแรกแค่ 3 วันทรุด เป็นผู้ป่วยติดเตียง ลูกชาย รอง ผกก.คอมมานโด เผยก่อนหน้าพอแข็งแรงมากแต่หลังรับวัคซีนโควิด 3 วัน ปัสสาวะเป็นสีแดงเข้าผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีออก แต่อำการไม่ดีขึ้นมีไข้ทุกวันจนต้องย้ายมารักษาที่กรุงเทพฯ อึ้งพบมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองทั้งๆที่นครสวรรค์ตรวจไม่พบเชื้อ ขณะที่ สปสช.ชดเชยให้ 2 หมื่นบาท ระบุเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากการฉีดวัคซีน

8. วัคซีนโมเดอร์นา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv.)

- นพ.โอภาส การกรกวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข้อเท็จจริง กรณีมีความเข้าใจว่า ภาครัฐไปขโมยวัคซีนโมเดอร์นาของเอกชนมาฉีดให้ประชาชน ขอย้ำตรงนี้ว่า วัคซีนที่รัฐให้บริการ เป็นวัคซีนลอตที่ได้รับการบริจาคมาจากสหรัฐอเมริกา เราไม่เคยไปจัดซื้อยี่ห้อนี้ สำหรับผู้ที่จองวัคซีน กับเอกชนแล้ว แต่ยังไม่ได้ฉีด ภาครัฐก็พร้อมให้บริการ และเป็นวัคซีน mRNA เหมือนกันด้วย ตามหลักทางวิชาการแล้ว ยิ่งได้รับวัคซีนเร็ว ย่อมเป็นเรื่องที่ดี แต่ทั้งนี้ เราทำหน้าที่เชิงอุทธรณ์ แต่จะไม่ไปบีบบังคับ ขอย้ำว่า วัคซีนที่รัฐให้บริการ สามารถป้องกันการป่วยหนัก จนถึงเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ห่วงระบาดเดือน ธ.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด)

- นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา ศบค. เป็นห่วงกรณีที่มีหลายเทศกาลในเดือนธ.ค. เนื่องจากถ้าดูสถานการณ์ทั่วโลกจะเห็นว่าตัวเลขกำลังขึ้นมาก โดยเฉพาะในยุโรป และที่ผ่านมาสถานการณ์ของเราที่ตามยุโรป 2-3 เดือนทุกที ตนจึงคิดว่าการผ่อนปรนต้องทำแน่นอน เพียงแต่เราต้องเคร่งครัดเรื่องมาตรการ ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ไม่เช่นนั้นมันขึ้นแน่นอน เพราะขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศเย็นไวรัสจะเติบโตได้ดี และเรื่องวัคซีนเริ่มเห็นได้ชัด ที่ยุโรปใช้วัคซีนที่ดี ครอบคลุม 70-80 % ก็กลับมาระบาดใหม่ สิ่งที่ยากจะเตือน คือพอเราได้ฉีดวัคซีนแล้วเริ่มจะสบายใจ ล้นล้นกันแล้ว ซึ่งในยุโรปภาพตรงนี้ชัดเจนมาก พอฉีดวัคซีนแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยเลย ไม่มีการเว้นระยะห่าง ทักษะติดตรงนี้ต้องช่วยกันปรับ อย่างเมื่อเช้าวันเดียวกัน ดูตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ของไทยเริ่มกระดกขึ้นมาแล้ว และหลังจากเราเปิดอะไรสักอย่าง 2-4 สัปดาห์ ตนเชื่อว่าตัวเลขมันต้องขึ้นแน่นอน เพียงแต่อาจจะไม่เยอะ แต่จะทำให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเปิดประเทศ อยากย้ำว่าวัคซีนสำคัญสุด ต้องช่วยกันฉีด องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาเตือนว่าจะมีระบาดใหญ่ อีกทั้งให้ข้อมูลด้วยว่า ประเทศที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนก้าคนเจ็บป่วยรุนแรงน้อยกว่าประเทศที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นหลัก ตอนนี้จึงอยากบอกว่าฉีดอะไรก็ได้ฉีดไปก่อน

มาตรการของ สธ. ประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน.)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย พบว่า ผู้ป่วย และผู้เสียชีวิต มีแนวโน้มลดลง ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว โดยพบการระบาดชุมชน และครอบครัว จากการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง สำหรับตลาดนั้น ได้ เน้นกำกับติดตามมาตรการ UP โดยตรวจสอบ กำกับ แม่ค้า และผู้ส่งของ ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยพูดคุยขณะลงสินค้า ทานอาหารร่วมกัน ส่วนมาตรการรองรับการเปิดประเทศ กำชับให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันโรคโควิด19 ครอบคลุม 4 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการด้านสาธารณสุข มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล มาตรการองค์กร และมาตรการทางสังคม โดยให้ทุกพื้นที่เน้นกำกับติดตามมาตรการ (VUCA)

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews,)

- กรมอนามัย เร่งส่งทีม จนท.บูรณาการร่วมกับกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร้าน TAPAS VASO ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หลังมีการโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก จากคลัสเตอร์ร้านอาหารโซน Groove ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเน้นย้ำให้สถานประกอบการประเมินตนเองและปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เป็นแหล่งการแพร่ระบาดจนเกิดกลุ่มก้อน/คลัสเตอร์ใหม่ และสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างปลอดภัยช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มารับบริการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (sanook,)

- กรมอนามัย แนะนำประชาชนใช้เอทีเคตรวจ โควิด-19 ต้องกำจัดอย่างถูกวิธี ใส่ถุงมิดชิด 2 ชั้น แยกทิ้ง เหตุเป็นขยะติดเชื้อเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน.)

- มวล.อุดรธานี อนุญาตให้ผู้ถูกกักตัวโควิด ไปใช้สิทธิเลือก อบต.ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ได้ มีเพียงข้อปฏิบัติทั่วไป คือการคัดกรองผู้มาใช้สิทธิ ลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และเตรียมเงินแอลกอฮอล์ หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะต้องให้ไปใช้สิทธิในคูหาที่จัดขึ้นเฉพาะ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p style="text-align: center;">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์,) - รองนายกรัฐมนตรีและร.มว.สช. มีกำหนดจะนำคณะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยพิเศษ ณ สำนักงานใหญ่ องค์การอนามัยโลก(WHO) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประเด็นหลักการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีจะร่วมกับชาติสมาชิก WHO ทหารเรือเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางของการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับโรคระบาดในอนาคต</p>	-
<p>พบสารสกัดกัญชาไทยต้านมะเร็ง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก มติชน สยามรัฐ ch7 thebangkokinsight.Thailpbs nationtv.) - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิจัยและพัฒนา กัญชา โดยนำสารสกัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทยมาทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง 7 ชนิด ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งไต มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งสมอง และมะเร็งตับอ่อน ด้วยวิธีของไหลวีกฤตยั้งยวด ผลการทดลองพบว่าสารสกัดกัญชามีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ดีและไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย และมีแผนที่จะดำเนินการทดสอบความปลอดภัยของสารสกัดกัญชาในสัตว์ทดลอง หรือระดับคลินิกต่อไป สร้างความมั่นใจว่ามีความมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์</p>	-
<p>มอบแว่นสายตาให้เด็กไทยครอบคลุมทุกจังหวัด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews,thailandplus) - กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศไทยกว่า 7 แสนคน เข้าถึงบริการสุขภาพสายตาตามสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยในปี 2565 มุ่งหวังขยายผลให้เด็กนักเรียนได้รับแว่นสายตาอย่างทั่วถึงทุกจังหวัด ภายใต้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแว่นสายตาจาก สปสช. ร่วมรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศในโอกาสวันเด็กแห่งชาติเดือน ม.ค.65</p>	-
<p>3 เก็บป้องกัน 3 โรค สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,) - กรมควบคุมโรค ย้ำมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค เร่งป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด โดยการเก็บขยะให้เป็นระบบทำให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงขอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมในการจัดการสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และไม่ให้นักเรียนโดนยุงกัดจนป่วยซ้ำเติมสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน</p>	-
<p>ขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท.,) - กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดโครงการขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด “Empowering & Collaborating for Ending AIDS” เป็นเวทีในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านเอดส์ของ จ.เชียงราย เพื่อนำร่องเป็นจังหวัดต้นแบบยุติเอดส์</p>	-
<p>ภาษีความเค็ม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการ thaiPBS,) - กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศอัตราภาษี และแนวทางจัดเก็บรายได้ 5 กลุ่มสินค้าที่มีปริมาณโซเดียมเกินเกณฑ์กำหนดภายในปี 2565 ตั้งเป้าลดการบริโภคโซเดียมจากวันละ 3,600 มก. เหลือ 2,800 มก./วัน</p>	-